

สารพันปัญหา?

สารน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ สิ่งที่ผู้บริหารประเทศควรมี-ในทรนสนะของใจ ถึง สารพันปัญหา สารน่ารู้?

ขงจื้อเป็นนักคิดและนักปรัชญาสังคมที่มีชื่อเสียงของจีน คำสอนฝังรากลึกกลงไปในสังคมเอเชียตะวันออกมาเป็นเวลาถึง 20 ศตวรรษตามหลักปรัชญาของขงจื้อนั้นเกี่ยวกับศีลธรรมส่วนตัว และศีลธรรมในการปกครอง ขงจื้อสอนว่า ความเจริญหรือความเสื่อมของโลกของสังคมเกิดมาจากปัจเจกชน หรือแต่ละคนเป็นรากฐาน เพราะฉะนั้นรัฐจะต้องพัฒนาคนให้ดีเสียก่อน แล้วสังคม ประเทศ ตลอดจนจนถึงโลกก็จะดีขึ้นตาม โดยอัตโนมัติ

3 สิ่งที่ผู้บริหารประเทศควรมีในทรนสนะของขงจื้อคือ 1.มีภูมิปัญญา เปิดหูเปิดใจให้กว้าง รับฟังความรู้จากผู้มีอาวุโสกว่า และไม่ย่อที่จะหาความรู้จากผู้ที่อ่อนวัย หรือคนที่มีการศึกษาต้อยกว่าตน



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

2.มีเมตตากรุณา คนที่น่ายกย่องที่สุดคือ คนที่ยอมแบ่งเวลาความสุขส่วนตัวให้กับคนหมู่มาก หรือความเสียสละ ความรัก ความเมตตาต่อผู้คนด้วยความจริงใจ หากผู้บริหารประเทศมีความรักต่อคนของเขา ก็จะไม่มีความโลภ

ทำให้เขาหันหน้ามาทำในสิ่งที่ไม่ผิด

3.มีความกล้าหาญ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าเลือกแนวทางที่มีประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม และกล้ารับฟังคำสรรเสริญกล้ารับฟังหมิ่นคำวิจารณ์

“ตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานจะอยู่ในใจตลอดไป” ทำดีกับผู้คน พาให้คนมีความสุข และสร้างโอกาสเศรษฐกิจที่ดี ผู้บริหารคนนั้นจะอยู่ในใจผู้คนตลอดกาล

ผมได้อ่านประวัติและคำสอนน่าสนใจ จึงสรุป

ยกคำสอนขงจื้อแนะผู้นำทั้งหลาย ฟังมีฟังปฏิบัติ
 ขวัญกำลังใจคนมูลนิธิรามธิบดีฯ ม.มหิดล
ยกระดับ “เรือนเสมือนญาติ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้

มาให้ผู้บริหารประเทศไทยใช้เป็นแนวทางบริหารประเทศต่อไป.

หนุ่มเมืองกรุง (เจ้าเก่า)

ตอบ คุณหนุ่มเมืองกรุง
แจ้งคำสอนจากมหาปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนครั้งอดีต ไม่ใช่เหมาะกับคนเป็นผู้นำแต่เข้ามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกคน รับฟังเปิดหูเปิดตา กล้าหาญ มีเมตตากรุณา ล้วนเป็นเรื่องที่ดีที่ควรปฏิบัติกัน

เอาเป็นว่า ที่เสนอมาเพื่อผู้นำก็เข้ากับช่วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ในปีนี้ มีการเสนอชื่อในบัญชีแคนดิเดตนายกฯ ในทุกพรรคการเมือง รวมทั้งผู้นำคนเก่าและหน้าเก่าอย่าง “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ประกาศจะไปต่อ

หากนำคำสอนของมหาปราชญ์จากประเทศจีนที่ยกมานี้ นำไปพิจารณาทบทวนความคิดไว้ทบทวนตัวเองกันได้ ก็คงจะดี!

ชัย เสดเดอร์

■ ขวัญกำลังใจมูลนิธิรามธิบดีฯ

ภาพกิจกรรมจากมูลนิธิรามธิบดีฯ คณะผู้แทนฝ่ายสื่อสารองค์กรมูลนิธิรามธิบดีฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญ ให้คุณมาลี สังวาลย์เล็ก



รองผู้จัดการมูลนิธิรามธิบดีฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

ในการทำงาน ที่ห้องรับรองมูลนิธิฯ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้.

ชัย เสดเดอร์

■ ม.มหิดลพัฒนา “เรือนเสมือนญาติ” เพื่อผู้ป่วยยากไร้

“เรือนเสมือนญาติ” ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวัดอมรินทรารามวรวิหาร ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราชได้มี “ที่พักฉุกเฉิน” ระหว่างการเข้ารับรักษา

โดยโครงการ “เรือนเสมือนญาติ” นี้ ส.นพ. อภิชชาติ อัสววงกุลกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ร่วมกับท่านพระครูสมุทรญาณภพ ยตินุช โร เมฆอรุณ หัวหน้าพระबंधิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ก่อตั้งโครงการที่เปรียบเสมือน “ถึงออกซิเจน” สำหรับผู้ป่วยยากไร้ได้หายใจทั้ง

ด้วยแนวคิดที่จะทำให้โรงพยาบาลและวัดได้ร่วมเป็นที่พึ่งของประชาชน จึงได้สร้าง “เรือนเสมือนญาติ” ขึ้นเป็นที่พักฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยและญาติได้อาศัยยามยากภายในบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร ซึ่งอยู่ใกล้มีหมอเนื่องจากทั้งโรงพยาบาลศิริราชและวัดอมรินทรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลวง มีพื้นที่จำกัด “เรือนเสมือนญาติ” จึงได้รับการออกแบบโดยเน้นการใช้สอยในพื้นที่อันจำกัดให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จำเป็นอย่างครบครัน

โดยที่ผ่านมามีได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้บริจาคผ่าน “ศิริราชมูลนิธิ” เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่ร่วมกันและดูแลกัน โดยมีวัดเป็นที่พึ่งทางใจ

ท่านพระครูสมุทรญาณภพ ยตินุช โรเมฆอรุณ ผู้ดูแล “เรือนเสมือนญาติ” แห่งวัดอมรินทรารามวรวิหาร ว่า ปัจจุบัน “เรือนเสมือนญาติ” ไม่ได้เป็นเพียงที่พักพิงของผู้ป่วยและญาติที่มารอเข้ารับการรักษา

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 13 มกราคม 2566

ปีที่: 74

ฉบับที่: 23733

หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 67.84 Ad Value: 67,840

PRValue (x3): 203,520

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

เท่านั้น แต่ยังเป็นที่พักของพระภิกษุและสามเณร
จากภายนอกวัดทั้งที่มีนิตและไม่มีนิตกับโรงพยาบาล
ศิริราช

3 ปีที่ “เรือนเสมือนญาติ” ทำหน้าที่เปรียบ
เสมือน “ถังออกซิเจน” เดิมลมหายใจให้กับผู้ป่วย
ยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราชนั้น ได้รับแรงศรัทธา
จากปวงชนชาวไทยอย่างไม่ขาดสาย และยังคง
ทำหน้าที่ต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะร่วม
บริจาคสมทบกองทุน “เรือนเสมือนญาติ” ผ่าน
“ศิริราชมูลนิธิ” โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้
ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2419-7658-60.

ชัย เฮดเดอร์

chain@thairath.co.th